

THÔNG BÁO

**Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2024 (kỳ mở rộng)
(Ngày 26 tháng 6 năm 2024)**

Ngày 26/6/2024, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 (kỳ mở rộng) nhằm đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (chủ trì Hội nghị); có các đồng chí Ủy viên UBND huyện; một số cơ quan Trung ương trên địa bàn huyện và Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe dự thảo các Báo cáo: Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM 6 tháng cuối năm 2024; Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện và ý kiến phát biểu của một số cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận nội dung như sau:

Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2024 (kỳ mở rộng) đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024; là phiên họp quan trọng được huyện tổ chức lần thứ nhất trong năm 2024, có mặt đầy đủ các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện.

Đối với các dự thảo Báo cáo: Các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với dự thảo các Báo cáo thông qua tại cuộc họp, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại (cán bộ, công chức cấp xã còn thiếu chủ động và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tính kỷ luật kỷ cương của cán bộ, công chức tại một số xã còn hạn chế; việc thực hiện các mô hình sản xuất của một số xã chưa đạt hiệu quả; công tác quản lý đất đai của một số xã còn hạn chế vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai; Dịch tả lợn Châu phi có chiều hướng diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên địa bàn huyện. Công tác triển

khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG tại các xã còn chậm; công tác tuyên truyền của cấp ủy chính quyền để thay đổi nhận thức của người dân còn yếu, tình trạng lấn chiếm vi phạm hành lang ATGT tại các xã chưa được quan tâm thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng hiệu quả chưa cao..) và đưa ra những đề xuất, giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của huyện cũng như của các xã, thị trấn.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì, tham mưu xây dựng báo cáo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý và phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật lại số liệu mới nhất trên từng lĩnh vực cụ thể, khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo Báo cáo trình kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy và hội nghị Ban Chấp hành.

Để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, đồng thời tập trung vào một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục xác định phương châm hành động của năm 2024 là: ***Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bất phá.*** Tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội so với chỉ tiêu Nghị quyết và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào những kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết liệt trong 06 tháng cuối để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra từ đầu năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính từ cấp huyện đến cấp xã, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. Những nhiệm vụ cụ thể tiếp tục triển khai thực hiện

3.1. Nhiệm vụ về lĩnh vực kinh tế

a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi; triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản về công tác phòng, chống dịch. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng chống hiệu quả không để phát sinh, lây lan, giảm thiệt hại cho người dân chăn nuôi trên địa bàn, đồng thời phối

hợp với cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan của bệnh.

Tăng cường công tác thông tin, cảnh báo, chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; quan tâm thực hiện các Dự án, mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các xã trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc các mô hình đạt hiệu quả thấp, có phương án, giải pháp để tăng năng suất, sản lượng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới đối với xã phân đấu về đích nông thôn mới (xã Trần Ninh).

b) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý môi trường chăn nuôi bảo đảm các quy định trong phòng chống dịch bệnh.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định, tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho đầu tư phát triển. Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Giao đồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp chuyên đề về công tác thu ngân sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thực hiện trong tháng 7/2024

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, các mô hình sản xuất trên địa bàn theo quy định.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn đến các đối tượng được thụ hưởng, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tham gia hoạt động mở rộng thị trường, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định các dự án vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND đảm bảo chặt chẽ, đúng hướng dẫn.

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân trên toàn huyện về việc sử dụng đất. Tham mưu, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; sử dụng đúng mục đích quỹ đất, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi từ đất ruộng sang đất ở và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất; ngăn chặn việc tự ý san lấp, khai thác, sử dụng đất không đúng mục đích, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm sử dụng đất trái quy định.

Chỉ đạo, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới đạt hiệu quả.

Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các Nhà Văn hoá thôn, các trường học trên địa bàn.

d) Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Tham mưu tổ chức họp chuyên đề về công tác GPMB, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả công tác GPMB 6 tháng đầu năm, những khó khăn vướng mắc còn tồn tại khi thực hiện các dự án, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. **Hoàn thành dự thảo Báo cáo trước 07/7/2024.**

e) Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Tiếp tục tham mưu rà soát, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vi phạm trật tự xây dựng, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ.

Khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác thẩm định các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

3.2. Nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục tập trung thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hệ thống các trường, lớp học; quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo.

Tăng cường các hoạt động quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ em, HSSV trong kỳ nghỉ Hè năm 2024; tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè cho trẻ; quan tâm công tác bồi dưỡng giáo viên các trường học.

b) Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Tham mưu chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe, đời sống Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường tự chủ, xã hội hoá nguồn lực trong phát triển giáo dục, y tế, văn hoá...;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, công tác ISO trên địa bàn; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra; tham mưu theo dõi, đôn đốc các đơn vị xã nâng cao tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tiếp tục tập trung trong công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi các nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc các nhiệm vụ còn chậm hạn, quá hạn chưa hoàn thành của các cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả theo dõi các nhiệm vụ của tỉnh, các kết luận

của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện trước cuộc họp UBND huyện thường kỳ hằng tháng.

c) Thanh tra huyện: Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện và các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo (nội dung đã giao tại Thông báo kết luận số 387/TB-UBND ngày 18/6/2024 của UBND huyện)

d) Phòng Văn hóa và Thông tin:

Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các Nhà Văn hoá thôn trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin và truyền thông của huyện về ý nghĩa của Công viên địa chất.

đ) Phòng Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát công chức địa chính để thực hiện biệt phái, điều động, tăng cường đến các xã thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đăng ký đất đai lần đầu... đặc biệt là các xã có những dự án trọng điểm.

Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trấn Ninh xem xét nhân sự chức danh Phó Chi huy trưởng BCH Quân sự xã để đảm bảo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục tham mưu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các xã, thị trấn. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải sâu sát, quyết liệt hơn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính. Tiếp tục tham mưu việc sáp nhập các đơn vị hành chính theo kế hoạch (xã Đồng Giáp, Khánh Khê, Tràng Các), nghiên cứu tổ chức thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đúng trình độ chuyên môn, năng lực, phân công nhiệm vụ hợp lý tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sau khi sáp nhập.

- Tiếp tục tham mưu phương án sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư tại các xã sáp nhập.

e) Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc:

Khẩn trương thực hiện thẩm định các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, các mô hình phát triển sản xuất..

Quan tâm công tác an sinh xã hội, rà soát hộ nghèo; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở dột nát.

g) Thanh tra huyện:

Tham mưu quản lý Nhà nước chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người, không để hình thành điểm nóng, mất an ninh trật tự.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra và các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm.

3.3. Nhiệm vụ về lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

Giao Công an huyện: Tiếp tục phòng ngừa, kiểm chế, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và không xuất cảnh trái phép; kiểm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo Công an xã bám sát tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về vấn đề dân tộc, tôn giáo; các xã có nguy cơ tiềm ẩn về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt các xã ATK...

3.4. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải sâu sát, quyết liệt hơn. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của huyện một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Xây dựng Chương trình, quy chế làm việc có hiệu quả, phân công nhiệm vụ cụ thể, có đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý; chấn chỉnh ngay việc chấp hành giờ giấc, ý thức tham gia hội họp của các xã, thị trấn.

Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của công tác giám sát cộng đồng. Tăng cường giám sát đối với những mô hình, dự án đang được thực hiện trên địa bàn xã.

Rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2024; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chưa hoàn thành, phấn đấu hoàn thành đạt 100%; đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đưa ra những giải pháp thực hiện cụ thể nhằm hoàn thành những chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề xuất những chương trình, kế hoạch, những dự án, mô hình phát triển sản xuất cụ thể phù hợp tình hình địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các hộ vi phạm trong việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đổ đất tại các khu đất trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật về đất đai cho người dân, hướng dẫn người dân trọng việc thực hiện các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nơi có công trình, dự án khẩn trương rà soát lại các hộ gia đình còn vướng mắc, chưa nhất trí đồng thuận GPMB để tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động nhất trí trong triển khai dự án. **Hoàn thành trước ngày 10/7/2024.**

Tiếp tục tuyên truyền đến người dân để thay đổi căn bản trong Nhân dân trong việc xã hội hóa; hiến đất làm các công trình phúc lợi; giữ gìn bản sắc dân tộc và trồng cây xanh, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan để phát triển du lịch của huyện; không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước.

Rà soát lựa chọn thực hiện các mô hình phát triển sản xuất phải hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế địa phương, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, có phương án chuyển đổi cây trồng khi không đạt hiệu quả về năng suất, sản lượng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong phát triển các mô hình gắn với việc xác định trồng cây chủ lực có thể mạnh ở địa phương gắn liền với phát triển du lịch.

Tiếp tục chỉ đạo xử lý, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn đường bộ tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bộ. Tổ chức ra quân, kiểm tra và xử lý kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Tăng cường quản lý thu ngân sách, đối với các xã có kết quả thu thấp so với chỉ tiêu giao, có biện pháp khắc phục cụ thể; rà soát từng nguồn thu để đảm bảo không để sót các nguồn thu theo quy định, đánh giá tiến độ thu từng sắc thuế. Chi ngân sách tại đơn vị cần được đảm bảo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

Chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, công tác đào tạo, bồi dưỡng rà soát cán bộ, công chức; khẩn trương phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc rà soát tất cả các trường hợp đủ điều kiện để thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở đột nát.

Đối với UBND xã Trấn Ninh: Khẩn trương phối hợp với Phòng Nội vụ huyện về công tác nhân sự đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện để phân đầu đạt tiêu chí của xã nông thôn mới.

Quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo công chức chuyên môn đẩy mạnh hoạt động số hóa hồ sơ; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 90% trở lên; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt 85% trở lên và Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 45% trở lên.

4. Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024: Phòng Tài chính -

Kế hoạch trình.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 được 17.530 triệu đồng, đạt 73,1% dự toán tỉnh giao, đạt 66,4% so với dự toán điều hành của huyện, bằng 115,2% so với cùng kỳ (6 tháng năm 2023 thu được: 15.214 triệu đồng). Ước thực hiện đến 31/12/2024 thu được 28.300 triệu đồng, đạt 118% so với dự toán tỉnh giao; đạt 107,2% so với dự toán huyện giao; bằng 81,7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là: 408.176 triệu đồng

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh một số hạn chế nhất định, công tác thu, chi ngân sách địa phương thực hiện đảm bảo đúng theo dự toán được duyệt và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm...

Qua phân tích, thảo luận, UBND huyện cơ bản thống nhất với nội dung trình của Phòng Tài chính - Kế hoạch. Nội dung dự thảo đã nêu rõ kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm năm 2024; nhiệm vụ thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2024. Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu các ý kiến hợp lý tham gia bằng văn bản và tại phiên họp, rà soát, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo, trình UBND huyện để trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2024.

5. Báo cáo của UBND huyện về quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2024: Phòng Tài chính - Kế hoạch trình

UBND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo do Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì soạn thảo. Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục tiếp thu các ý kiến rà soát, hoàn thiện các dự thảo, trình UBND huyện để trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2024.

6. Báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024: Phòng Tài chính - Kế hoạch trình

Thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND huyện đã kịp thời ban hành Quyết định, Kế hoạch.. về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024; Kế hoạch về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 giao các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện theo tiến độ. Công tác giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các đơn vị tập trung thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, công trình chuyển tiếp và bố trí cho đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; bố trí hài hòa giữa các lĩnh vực, ưu tiên đầu tư, trong quá trình thực hiện đã chủ động, linh hoạt bố trí lồng

ghép các nguồn vốn từ ngân sách huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng các xã điểm nông thôn mới năm 2024 và các xã đặc biệt khó khăn...

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, ngay từ đầu năm, với sự chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành, UBND huyện đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịp thời các danh mục đầu tư, lồng ghép nhiều nguồn vốn, tập trung đầu tư các dự án thực sự cần thiết, cấp bách, ưu tiên đầu tư cho xã điểm nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn đầu tư công 170.229 triệu đồng, đã giải ngân đến 14/6/2024 được 46.581,718 triệu đồng, đạt 27,4% KH. Ước giá trị giải ngân KH 2023 đến 30/6/2024 được 60.116 / 170.229 triệu đồng, đạt 35% KH. Vốn thực hiện các Chương trình MTQG chuyển nguồn sang 2024: Tổng số vốn chuyển nguồn: 54.061,121, đến 14/6/2024 giải ngân được 10.601,750 triệu đồng, đạt 19,6% KH. Ước giải ngân đến hết ngày 30/6/2024 được 16.371 triệu đồng, tỷ lệ đạt 30,3% KH triệu đồng, ước thực hiện hết năm 2024 giải ngân 100% KHV. Vốn Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Kế hoạch chuyển nguồn 165,482 triệu đồng. Đến 14/6/2024 giải ngân được 165,482 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%; Vốn Sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản 2024: Vốn Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2024 (30a): KHV 14.000 triệu đồng, bố trí đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; hỗ trợ đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025; Danh mục thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; và hỗ trợ xây dựng mới 1 dự án khởi công năm 2024. Đến 14/6/2024 giải ngân được 2.847,691 triệu đồng, đạt 20,3% KHV, Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024: KHV 19.714 triệu đồng, bố trí các sự nghiệp Thủy lợi, sự nghiệp giao thông, sự nghiệp kiến thiết thị chính, sự nghiệp kinh tế khác. Đến 14/6/2024 giải ngân được 3.596,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 18,2% KHV.

Dự thảo Báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện các dự án, các nguồn vốn chương trình MTQG, tổng các nguồn vốn và tỉ lệ giải ngân các nguồn vốn, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, kiến nghị thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.

Qua xem xét, thảo luận, cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến của các thành phần tham gia, tổng hợp, rà soát lại các số liệu mới nhất để hoàn thiện lại dự thảo báo cáo.

6. Báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024: Thanh tra huyện trình.

Nhất trí với báo cáo, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2024 công tác thanh tra được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. Các

kết luận, kiến nghị xử lý luôn đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời. Các kết luận thanh tra được nghiêm túc chấp hành. Công tác tiếp công dân thường xuyên được quan tâm, duy trì và thực hiện theo đúng quy định của Luật; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đã được UBND các cấp phân loại và xử lý theo quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, giải quyết thỏa đáng và đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Báo cáo cũng nêu ra được những hạn chế còn tồn tại và các nguyên nhân cụ thể, đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp thực hiện trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2024.

Các thành viên UBND huyện nhất trí với nội dung báo cáo, giao Thanh tra huyện hoàn thiện lại dự thảo để trình cuộc họp HĐND huyện kỳ họp giữa năm 2024.

7. Báo cáo của UBND huyện về tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024: Công an huyện trình.

UBND huyện cơ bản nhất trí với nội dung trình của Công an huyện, giao Công an huyện tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND huyện để trình HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2024.

8. Dự thảo Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Qua xem xét, thảo luận, các Ủy viên UBND huyện cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định và phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu bổ sung xã Yên Phúc do đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn thiện lại dự thảo Quyết định trình ban hành.

9. Đối với các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm HĐND huyện: UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương gửi các ý kiến góp ý trực tiếp về cơ quan tham mưu dự thảo. Giao các cơ quan tham mưu các dự thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, rà soát, cập nhật số liệu mới nhất hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND huyện để trình HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2024.

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, MTTQ huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lương Đình Toại

